

# NHỮNG DẤU ẤN TRONG CÔNG TÁC TỔ CHỨC XÂY DỰNG ĐẢNG khu vực miền Trung - Tây Nguyên

CAO HOÀNG SƠN

Vụ trưởng Vụ Địa phương II, Ban TCTU

*Năm 2021, trước nhiều khó khăn, thách thức của đại dịch COVID-19, các tỉnh ủy, thành ủy khu vực miền Trung - Tây Nguyên đã chủ động, tích cực thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt được những kết quả quan trọng. Trong đó, phải kể đến việc phối hợp tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; kịp thời kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt của cấp ủy và chính quyền các cấp bảo đảm chặt chẽ, đúng quy trình, quy định, tạo được sự thống nhất, đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.*

## Những kết quả nổi bật

*Một là, phối hợp tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.*

Cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 phức tạp, các địa phương trong khu vực đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; nắm chắc diễn biến tình hình nên công tác tổ chức bầu cử diễn ra an toàn, đúng quy định. Tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đạt trên 99%, kết quả bầu cử cơ bản đúng cơ cấu, trong đó đã bầu đủ 88 đại biểu Quốc hội (35 đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở Trung ương giới thiệu về địa phương và 53 đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở địa phương giới thiệu), 721 đại biểu HĐND cấp tỉnh, 4.457 đại biểu HĐND cấp huyện và 42.101 đại biểu HĐND cấp xã.

Sau khi có kết quả bầu cử, các tỉnh ủy, thành ủy căn cứ chỉ thị, quy định của Trung ương đã kịp thời kiện toàn chức danh lãnh đạo các cấp, các ngành, nhất là sắp xếp, bố trí cán bộ sau bầu

cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp. Kỳ họp thứ nhất HĐND ở 13 tỉnh, thành phố trong khu vực nhiệm kỳ 2021-2026 đã bầu 13 chủ tịch HĐND, 13 chủ tịch UBND, 25 phó chủ tịch HĐND, 40 phó chủ tịch UBND tỉnh.

Hiện có 6 đồng chí bí thư tỉnh ủy, 5 đồng chí phó bí thư thường trực và 2 ủy viên BTV tỉnh ủy giữ chức trưởng đoàn đại biểu Quốc hội và chủ tịch HĐND tỉnh, thành phố. Các địa phương cũng kịp thời kiện toàn chức danh lãnh đạo, quản lý theo đúng quy định về phân cấp quản lý cán bộ. Các chức danh lãnh đạo cơ quan nhà nước, mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội gắn với nhân sự bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 cơ bản được kiện toàn, bảo đảm sự lãnh đạo, điều hành liên tục, xuyên suốt của hệ thống chính trị.

*Hai là, làm tốt công tác tham mưu từ sau Đại hội XIII đến nay.*



Năm 2021 là năm đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, cấp ủy và ban tổ chức cấp ủy các cấp trong khu vực đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc và đạt nhiều kết quả nổi bật. Trong đó, tiêu biểu là đã hoàn thành việc tuyên truyền, tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Quy định của BCH Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng, Hướng dẫn của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp ngay từ đầu nhiệm kỳ. Tham mưu ban hành và thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy, chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp theo quy định và phù hợp với tình hình thực tiễn; tham mưu ban hành và tổ chức thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, Chương trình làm việc năm 2021 của cấp ủy về công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở khu vực. Hầu hết các tỉnh đã tập trung xây dựng đề án, nghị quyết, quy định sát với tình hình thực tiễn ở địa phương, góp phần đưa Nghị quyết vào cuộc sống, bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

Các địa phương đã chủ động, kịp thời tham mưu phân công công tác đối với các đồng chí ủy viên BCH, ủy viên BTV và thường trực cấp ủy theo đề án nhân sự được phê duyệt; chú trọng bố trí cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt không là người địa phương. Hiện nay trên địa bàn có 8 đồng chí bí thư tỉnh ủy; 2 đồng chí chủ tịch UBND tỉnh; 11 đồng chí giám đốc công an tỉnh; 8 đồng chí chi cục trưởng chi cục thuế... không là người địa phương.

Công tác chính sách đối với cán bộ không tái cử, trong đó có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, cấp ủy viên các cấp không tái cử hoặc đến tuổi nghỉ hưu được thực hiện kịp thời, đúng quy định, góp phần ổn định tư tưởng cán bộ, tình hình địa phương.

*Ba là, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết Trung ương khóa XII, XIII.*

Các địa phương trong khu vực đã thực hiện toàn diện, nghiêm túc, kịp thời Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp đạt nhiều kết quả.

Hiện nay, các cấp ủy đang tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Quy định 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm và Quy định số 41-QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ trong hệ thống chính trị; đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để kịp thời xử lý nghiêm cán bộ “có vấn đề”, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh. Nổi bật là: *Quảng Trị* tiếp tục chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt việc xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm của cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Kết luận số 21-KL/TW gắn với Chỉ thị số 05. *Đà Nẵng* yêu cầu các đơn vị trong thành phố rà soát, báo cáo kết quả khắc phục những hạn chế từ năm 2018 đến năm 2020 theo Chương trình công tác trọng tâm năm 2021. *Phú Yên* kịp thời sửa đổi, ban hành Quy định mới về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh...

Qua hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW, 19-NQ/TW (khóa XII) và các quy định, hướng dẫn của Trung ương về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị, hoạt động của các cơ quan, đơn vị và chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên



chức của khu vực về cơ bản ổn định, tổ chức bộ máy ở một số đơn vị được tinh gọn, hoạt động hiệu quả hơn.

Công tác cán bộ được các địa phương thực hiện nghiêm theo quy định phân cấp quản lý cán bộ, bảo đảm quy trình dân chủ, khách quan, chặt chẽ, đúng quy định, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng chạy chức, chạy quyền, từng bước siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác này. Địa bàn cơ bản khắc phục được tình trạng đúng quy trình nhưng không đúng người, đúng việc, tạo sự thống nhất trong Đảng và đồng thuận của Nhân dân.

### **Kinh nghiệm**

1. Đổi mới, tăng cường công tác quán triệt, phổ biến, nghiên cứu, học tập và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Trung ương và cấp ủy các cấp về công tác tổ chức xây dựng Đảng cho cán bộ, đảng viên. *Đà Nẵng, Bình Định, Quảng Nam...* đã tổ chức hội nghị trực tuyến đến cấp cơ sở. *Đắk Nông, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Phú Yên, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi* tổ chức hội thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh...

2. Bám sát các nghị quyết, quy định, quy chế và các văn bản chỉ đạo của BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của cấp ủy các cấp, đồng thời tranh thủ kịp thời các ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên để chủ động tham mưu, đề xuất các giải pháp sáng tạo thực hiện trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

3. Nhất quán trong lãnh đạo, chỉ đạo, giữ vững các nguyên tắc của Đảng, thực hiện tốt quy chế làm việc, đoàn kết, quyết tâm, quyết liệt, phát huy trí tuệ tập thể, đề cao trách nhiệm của tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu. Phối hợp chặt chẽ trong toàn Ngành, các cơ quan liên quan và cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong thực hiện công tác tổ chức xây dựng Đảng. Coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, sơ

kết, tổng kết, đôn đốc tổ chức thực hiện.

4. Chú trọng công tác tuyên truyền, nhân rộng những mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả. Đồng thời, phản bác các luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

5. Xây dựng đội ngũ cán bộ Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đoàn kết, có tư duy đổi mới, tầm nhìn xa, có khả năng dự báo tình hình, đồng thời chủ động, sáng tạo đề ra giải pháp hiệu quả. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thống kê, báo cáo, thực hiện cải cách hành chính gắn với ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và giải quyết công việc.

### **Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm**

**Trước hết**, các tỉnh, thành ủy khu vực miền Trung - Tây Nguyên tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, cụ thể: Tiếp tục triển khai thực hiện tốt việc bố trí, kiện toàn các chức danh lãnh đạo cơ quan Nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026 bảo đảm đúng tiêu chuẩn, điều kiện quy định. Bám sát Chương trình làm việc của BCH Trung ương khóa XIII, Chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chương trình hành động của Ban Tổ chức Trung ương năm 2022, kịp thời cụ thể hóa, sửa đổi, bổ sung và ban hành quy chế, quy định, hướng dẫn về công tác tổ chức xây dựng Đảng phù hợp với tình hình thực tiễn. Hoàn thành có chất lượng các đề án chuyển tiếp từ năm 2021; chuẩn bị các đề án theo chương trình toàn khóa của BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả cao nhất. Xác định các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá trong năm 2022 theo nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Tiếp tục đổi mới công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp,

(Xem tiếp trang 86)